



# มหาวิทยาลัย

ปีที่ 39 ฉบับที่ 56 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

## รศ.ดร. เอนก หิรัญรักษ์ และคณะวิทยากรจากฟูลไบรท์ แนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ตามที่อธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ รศ.ดร. เอนก หิรัญรักษ์ รับผิดชอบในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบและแนวทางสำหรับการริเริ่มโครงการการบริหารการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ (วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 นั้น

รศ.ดร. เอนก หิรัญรักษ์ ได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากสำนักงาน “Thailand- United States Education Foundation” หรือเรียกชื่อย่อได้ว่ามูลนิธิ Fullbright แห่งประเทศไทย โดยการนำของ คุณพรทิพย์ กาญจนนิตย์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Executive Director และวิทยากรอีก 2 ท่าน คือ คุณฉัตรชัย อักษรศิลป์ ผศ. ธีรเดช พิมพ์ทองงาม

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เข้าฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 -12 .00 น . ณ ห้องประชุมศรีไพร 2

## สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2553 รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 20 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต สมาชิกสังกัดเขตพื้นที่ใดให้สมัคร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ยกเว้นหน่วยงานไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฯ สมัครได้ที่หน่วยงานนั้น ๆ ส่วนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัครได้ที่ตัวแทนหน่วย คุณวินัย จินดาวัฒน์ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2553

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติศถานการณ**





## เรื่องเล่าจากค่ายเยาวชนคดีเด่น

ดิฉัน นางสาวพัชรี เชิญทอง นายกส โมสร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนคนไทย โดยได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนของชาติ เข้าค่ายเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ต้นกล้าประชาธิปไตย สานสายใยเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขานหินซ้อนฯ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมานับว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากที่ดิฉันได้เรียนรู้ และหาประสบการณ์ในระดับที่กว้างขึ้น ดิฉันคิดเสมอว่า “โอกาส เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ละคนได้รับไม่เหมือนกัน ในเมื่อโอกาสอยู่ใกล้เอื้อมเราแล้ว เราควรที่จะคว้าโอกาสที่ดี ๆ นั้นไว้ เพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราบ่อยมากนัก นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ดิฉันได้รับ อันเกิดจากการที่กล้าจะเรียนรู้ และหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี ๆ และมีประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่น

ค่ายเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติครั้งนี้ เป็นการหลอมรวมเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนของชาติ ทุกคนมีความมุ่งมั่นและจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมความคิดเพื่อสังคม ตลอดระยะเวลา 3 วัน ดิฉันได้อะไรกลับมามากกว่าที่คิด อยู่ที่นี่มีความสุขมากเพราะทุกคนอยู่ร่วมกัน เหมือนพี่กับน้อง มีความเป็นกันเองมาก และพี่ ๆ ทีมงานจะคอยมอบทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนถึงเป็นตัวกลางในการปลุกฝังให้ทุกคนเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ และปลุกฝังให้พวกเราทุกคนมีความรักความกตัญญูต่อพ่อหลวง ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยและคอยอยู่ใกล้ ๆ กับประชาชนชาวไทยทุกคน สอนให้เราว่า “คดีเด่นสร้างง่าย ดีและให้สร้างยาก” นี่คือสโลแกนค่ายเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติครั้งนี้ ทุก ๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย กิจกรรมสานสายใย กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จัดอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโอกาส ครบรอบ 25 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ ทำให้ดิฉันและเพื่อน ๆ พี่ ๆ ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน และกล้าที่จะเปิดใจรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ถ้าทุกคนไม่เปิดใจ ปิดกั้นตัวเองไว้ ค่ายนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเราต้องอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในวันสุดท้าย สมาชิกชาวค่ายทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดิฉันก็เป็นตัวแทนเยาวชนคนของชาติ สัมภาษณ์ ถ่ายทำรายการออกโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พี่ ๆ ทีมงานให้โอกาสดิฉัน ดิฉันคิดเสมอว่า การที่เรากล้าที่จะทำความดี แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับกับความจริงในตัวตนที่ตัวเองเป็นอยู่ มีจิตใจรักที่จะทำงานช่วยเหลือสังคม กล้าที่จะเรียนรู้หาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทำให้เราได้รับโอกาสที่ดี ๆ ต่อไป เพื่อที่จะพัฒนาตัวเราได้ต่อไปเช่นกัน ดิฉันขอทิ้งท้ายไว้ว่า “มือของคนที่เป็นผู้ให้ ย่อมสูงกว่ามือของคนที่เป็นผู้รับ” ความกตัญญูกตเวทียเป็นหลักชัยแห่งความสุข และเป็นนิมิตรหมายของคนดี กิจกรรมค่ายเยาวชนคดีเด่นแห่งชาติในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงจิตวิญญาณของคนที่มีจิตสาธารณะจริง ๆ นอกจากจะทำเพื่อส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตอบแทนพระคุณแผ่นดินต่อไป



บรรณาธิการมหาวิทยาลัย มศ.ตร ย่างง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑทัย, นางณัชฎา นนทโชติ  
พัญจนโอบิธร อัครมานา นายทองเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

นอกจากอาจารย์ ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง จะส่งผลงานวิชาการขอตำแหน่ง ผศ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แล้ว ย้อนไปเปิดบัญชีผู้ส่งผลงานขอก่อนหน้านี้ยังมีอีก 4 คน ที่กำลังอยู่ระหว่างเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน

รายแรก อาจารย์ประวิทย์ เนื่องมีจจา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลงานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) ด้วยงานวิจัยเรื่อง "การกำจัดตะกั่ว โดยใช้ซิลิกาที่เตรียมจากเถ้าแกลบ" งานตำราชื่อ "ใครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง" และเอกสารประกอบการสอนเรื่อง "เคมีวิเคราะห์" งานนี้ส่งเมื่อ 18 มิถุนายน ปีที่แล้ว ขณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิกำลังอ่านและประเมินอยู่

รายที่สอง อาจารย์สถาพร จันทร์วิ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้วยงานวิจัยเรื่อง "การคลายความเค้นของไม้ยางพาราแปรรูป" งานเรียบเรียงหนังสือเรื่อง "กรรมวิธีตกแต่งผิวโลหะ" และเอกสารประกอบการสอนเรื่อง "การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม" รายนี้ ส่งมาตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอนและประเมินกลั่นกรองเบื้องต้น

รายที่สาม อาจารย์วิจิต มาลาเวช จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่นกัน เสนอผลงานสาขาไฟฟ้า กำลัง ด้วยงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น" ตำราเรื่อง "วิศวกรรมแสงสว่าง" และเอกสารประกอบการสอนเรื่อง "เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม" งานนี้ส่งมา ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินกลั่นกรองเบื้องต้นเช่นกัน

รายที่สี่ ผศ.ดร. วีระยุทธ ขาตะกาญจน์ จากคณะครุศาสตร์ เสนอขอตำแหน่ง รศ. สาขาบริหาร การศึกษาดำเนินงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาต้นแบบในจังหวัดนครฯ" เสนอตำราเรื่อง "เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามีอาชีพ" และเอกสารคำสอนเรื่อง "การวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหาร"

ทั้งสี่รายนี้ เป็นความหวังที่จะได้ตำแหน่งทางวิชาการมาโดยเร็ว เพื่อจะทดแทน ผศ.รศ. ที่จะ เกษียณอายุ 30 กันยายน นี้ถึง 5 ราย ให้จงได้ ไมเช่นนั้นมหาวิทยาลัยของเราก็จะมีผู้ได้ตำแหน่งวิชาการไม่ ถึงเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด

การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน "CAT-มหาชัยคัพ" ครั้งที่ 3 ซึ่งถ้วยเกียรติยศ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทหน่วยงานราชการและเยาวชนทั่วไป ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 ทีม เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 10 กันยายน 2553 วันนี้ (19 ส.ค.) ขอเชิญเชียร์ฟุตบอลทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยแข่งกับทีมเรือ่นจำกลางนครศรีธรรมราช เวลา 16.30 น. ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 3

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมคิด "การดำเนินลมฟ้าอากาศไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น การดำเนินผู้อื่นก็ เช่นเดียวกัน" สวัสดิ์ดีคะ